

Bổ sung quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 8 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp. Trong mỗi thông tư đều được bổ sung quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện như sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.

- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.

3. Các thông tin thuộc đối tượng khai thác, sử dụng theo khoản 1 Điều này bao gồm: giới tính; quốc tịch; nơi thường trú; nơi ở hiện tại.

Các nội dung trên được bổ sung vào 8 Thông tư sau:

1. Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Luật sư;

2. Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

3. Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 3/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

4. Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

5. Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;

6. Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

7. Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

8. Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Ngoài việc bổ sung quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thông tư 03/2024/TT-BTP cũng thay thế các mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu quy định tại 8 Thông tư nêu trên.

B.T

Những quy định mới về giấy phép lái xe

Từ ngày 1/6, Thông tư số 05 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi hàng loạt các Thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái có hiệu lực.

Thông tư quy định rõ 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) gồm:

- Có hành vi gian dối để được cấp GPLX: khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định...;

- Tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên GPLX: những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu;

- Để người khác sử dụng GPLX của mình: đây là một trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi GPLX. Nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại;

- Cấp GPLX cho người không đủ điều kiện: trong đó, người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ các điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe...;

- Khi có sai sót về thông tin trên GPLX. Các thông tin có thể bị sai sót gồm: thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX...;

- Khi người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe.

Thông tư 05 nêu rõ, những người có GPLX quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết; từ 1 năm trở lên phải sát hạch lại lý thuyết và thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại giấy phép.

Quy định cấu trúc đề thi sát hạch GPLX hạng A1, A2 cũng được nêu tại Thông tư số 05/2024. Tại phần thi lý thuyết (thời gian làm bài 19 phút), để thi giấy phép lái xe hạng

A1, A2 được thiết kế gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm. Phần thi thực hành (10 phút) bao gồm 4 bài sát hạch: bài sát hạch số 1 đi qua hình số 8; bài số 2 đi qua vạch đường thẳng; bài sát hạch số 3 đi qua đường có vạch cản; bài sát hạch số 4 đi qua đường gồ ghề. Điểm đạt phải từ 80 điểm trở lên (thang 100 điểm). Bên cạnh đó, Thông tư số 05 cũng quy định mới về thủ tục đổi giấy phép lái xe, theo đó sẽ bỏ bản sao căn cước công dân trong hồ sơ đổi GPLX. Cụ thể, từ 1/6, hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp sẽ bao gồm: đơn đề nghị đổi GPLX theo mẫu; giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3; bản sao GPLX và hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). So với quy định hiện hành, hồ sơ đổi GPLX từ 1/6 sẽ thay đổi mẫu đơn đề nghị đổi GPLX, đồng thời không còn yêu cầu bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Không chỉ vậy, từ 1/6, trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe cũng có sự thay đổi. Đặc biệt, GPLX trên VneID cũng được coi là giấy phép hợp lệ. Theo đó, GPLX bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phiê, ngày cấp, ngày hết hạn in trên GPLX trùng với số phiê, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý GPLX hoặc có thông tin GPLX đã được xác thực trên VneID. Như vậy, từ 1/6, nếu các thông tin GPLX bằng vật liệu PET đã được xác thực trên VneID thì sẽ được xem là giấy phép hợp lệ.

B.T

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, giành hai nhất, một công trình", các nội dung phát động tập trung giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua Quyết thắng, công tác thi đua khen thưởng và Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, Quán khu giai đoạn 2019 - 2024. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, Quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận

và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chủ động phối hợp lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Đây là đợt thi đua cao điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, trên cơ sở các nội dung đã được phát động, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tổ chức phát động và quán triệt đầy đủ các nội dung đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, xác định rõ các khâu đột phá và tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, chu đáo bảo đảm thực hiện đạt kết quả cao nhất. Thời gian phát động từ 10/6/2024 đến 10/7/2024.

KHẮC ĐÀO

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.